

## **"เวลาไม่ได้อยู่ข้างเรา": การตอบสนองของนานาชาติต่อการรัฐประหารในเมียนมาร์**

### **รายงานฉบับสมบูรณ์โดยการสอบสวนของฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างประเทศ**

### **ในประเด็นว่าด้วยการตอบสนองของโลกต่อวิกฤตการณ์ในเมียนมาร์**

#### **บทสรุปผู้บริหาร**

ตั้งแต่กองทัพเมียนมาร์ทำการรัฐประหารเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์ในประเทศยังคงถดถอยอย่างต่อเนื่อง เผด็จการทหารนำโดย พล.อ. อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้ทำสงครามตัดกำลังประชาชนอย่างป่าเถื่อน กระทบการไหลเวียนทางธุรกิจของประเทศไทย กองทัพได้สังหารประชาชนไปแล้วอย่างน้อย 2,371 ราย และทำให้มีผู้พลัดถิ่นหลายแสนคน ส่งผลให้ตัวเลขผู้พลัดถิ่นภายในประเทศมีสูงถึง 1.3 ล้านคน เผด็จการทหารยังจำกัดนักโทษการเมืองไม่ต่ำกว่า 15,000 คน และทำให้การทารุณกรรมผู้ถูกจับกุมเหล่านั้น กลายเป็นกิจวัตร ซ้ำยังเปิดฉากปราบปรามเสรีภาพการแสดงออกและการรวมกลุ่มอย่างกว้างขวาง รวมถึง การปราบปรามสื่ออิสระและประชาสังคมอย่างรุนแรง

แต่กระนั้น ประชาชนชาวเมียนมาร์ก็ได้ทำการต่อต้าน การชุมนุมใหญ่อย่างสันติที่เกิดขึ้นทันทีหลังการรัฐประหาร รวมไปถึงขบวนการอารยะขัดขืน (Civil Disobedience: CDM) ที่ประชาชนหลายแสนคนเข้าร่วม การนัดหยุดงานครั้งใหญ่ โดยรวมถึงระบบราชการทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าประชาชนปฏิเสธการกลับคืนสู่การปกครองของทหารอย่างสิ้นหลาม รัฐประหารยังจุดประกายให้เกิดความสามัคคีอย่างไม่เคยมีมาก่อนในฝ่ายต่อต้านกองทัพ รวมถึง ความสามัคคีระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆ ด้วย

ในเดือนเมษายน 2564 รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government: NUG) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกสภาที่ถูกโค่นล้มจากการรัฐประหาร ตัวแทนของชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย และตัวแสดง



# ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

ประชาสังคมต่างๆ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติอ้างอย่างถูกต้องว่ามีสิทธิในอำนาจการปกครองในฐานะตัวแทนอันชอบธรรมของประชาชนชาวเมียนมาร์ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติได้รับความชอบธรรมและการสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในบริเวณใจกลางประเทศเมียนมาร์ และถือเป็นรัฐบาลที่โอบรับความหลากหลายมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเมียนมาร์ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติได้แสดงความมุ่งมั่นในการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐอย่างแท้จริงในเมียนมาร์ ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญไปสู่การสานฝันในการมีอำนาจปกครองอิสระของชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยต่างๆ

ความพยายามของเผด็จการทหารในการกำราบฝ่ายต่อต้านด้วยความรุนแรงสุดโต่งประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยอย่างสาหัส และรังแต่จะทำให้ความตึงเครียดที่มีอยู่อย่างแรงกล้า ทั้งยังผลักดันให้นักกิจกรรมต่อต้านเผด็จการทหารบางส่วนหันไปใช้วิธีการต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อป้องกันตนเอง กองกำลังติดอาวุธต้านเผด็จการทหาร หรือรู้จักกันในชื่อ กองกำลังปกป้องประชาชน (People's Defense Forces: PDF) ซึ่งบางกลุ่มอยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่ที่เคยค่อนข้างสันติมาก่อน การรัฐประหารยังก่อให้เกิดความรุนแรงระลอกใหม่ระหว่างกองทัพและองค์กรกองกำลังชาติพันธุ์ (Ethnic Armed Organizations: EAOs) ซึ่งต่อสู้เพื่ออำนาจปกครองอิสระมาตลอดหลายสิบปีตามพื้นที่ชายแดนของประเทศ องค์กรกองกำลังชาติพันธุ์บางส่วน เช่น ปีกติดอาวุธของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Union: KNU) และองค์กรเอกราชกะฉิ่น (Kachin Independence Organization: KIO) ได้เข้าร่วมพันธมิตรกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ แต่เชื่อว่าองค์กรกองกำลังชาติพันธุ์ทุกแห่งจะเข้าร่วมต่อสู้ด้านรัฐประหาร เนื่องจากภูมิทัศน์ทางการเมืองเมียนมาร์ยังคงซับซ้อนและแตกร้างอย่างมาก

ความรุนแรงที่ยกระดับขึ้นตามมาด้วยเศรษฐกิจที่เกือบจะล่มสลายและวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จีดีพีของเมียนมาร์ลดลงถึง 13 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ปี 2562 และ 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรของประเทศในปัจจุบันยังใช้ชีวิตอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนของประเทศ ทั้งที่ความต้องการเพิ่มขึ้น ตัวแสดงด้านมนุษยธรรมกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงประชากรที่ห่างไกลและเปราะบาง เนื่องจากกองทัพได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการเข้าถึงมนุษยธรรมอย่างเข้มงวด



## ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

ประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่ยังขาดประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อวิกฤติ พันธมิตรของเผด็จการทหาร ที่เด่นชัดมากที่สุดคือรัสเซียและจีน ได้เสนอตัวเป็นผู้สนับสนุนอย่างแน่วแน่และไม่กังขา มอบทั้งอาวุธและความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลที่จะถูกโคตเดี่ยหากไม่เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต่างชาติที่อ้างตัวว่าสนับสนุนประชาธิปไตยไม่ได้ทำมากเท่ากับที่พวกเขาพูดไว้ แม้ประเทศจำนวนหนึ่งจะออกมาตรการคว่ำบาตรโดยกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้นำเผด็จการทหารและทรัพย์สินส่วนตัวของผู้นำ แต่ความพยายามเหล่านี้ยังคงไม่ประสานงานกันและล้มเหลวในการพุ่งเป้าไปยังองค์การที่สร้างรายได้หลัก เช่น บริษัท เมียนมา ออยล์ แอนด์ แก๊ส เอ็นเตอร์ไพรส์ (Myanmar Oil and Gas Enterprise: MOGE) องค์การสหประชาชาติเผชิญกับอุปสรรคมากเป็นพิเศษจากความแตกแยกภายในองค์กรและพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถยื่นมือได้ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติดึงดูดผู้สนับสนุนจากทั่วโลกและยังคงเป็นผู้ครองเก้าอี้ผู้แทนเมียนมาร์ในองค์การสหประชาชาติต่อไป แต่รัฐบาลส่วนใหญ่ยังคงลังเลที่จะให้การยอมรับอย่างเป็นทางการ แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากรัฐสภาและผู้สนับสนุนให้ทำเช่นนั้นก็ตาม

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ซึ่งเมียนมาร์เป็นหนึ่งในสมาชิก ถูกบั่นทอนจากความแตกแยกภายในองค์กรและไม่สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน "ฉันทามติ 5 ข้อ" ขององค์กร ที่ลงนามเมื่อเมษายน 2564 และมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขวิกฤติดังกล่าว ประสบความสำเร็จอย่างสิ้นเชิง และเผชิญกับอุปสรรคเนื่องจากปราศจากเจตจำนงจากรัฐสมาชิกอาเซียนในการบังคับใช้ และผู้นำกองทัพในเมียนมาร์ก็ไม่ได้แสดงเจตนาในการดำเนินการตั้งแต่แรก แม้รัฐสมาชิกบางรัฐ เช่น มาเลเซีย จะเรียกร้องให้หาแนวทางรูปแบบใหม่ รวมถึง การหยุดคุกคามโดยตรงกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ และกองกำลังฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยอื่นๆ แต่รัฐสมาชิกอื่นๆ เช่น ไทยและกัมพูชา ยังคงเป็นผู้เปิดโอกาสให้เผด็จการทหารอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่เมียนมาร์ไหลเข้าสู่สงครามกลางเมือง ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งผ่านการเจรจาถูกปิดลงอย่างสิ้นเชิง การเจรจาที่เสนออยู่ในฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียนก็เป็นไปไม่ได้เลย ความรับผิดชอบเป็นของเผด็จการทหาร ซึ่งแสดงออกว่าไม่ประสงค์จะพูดคุยกับกลุ่มผู้ต่อต้านและยังคงพึ่งพาแต่การใช้กำลังเพื่อพยายามกำจัดผู้ต่อต้าน การประหารนักโทษการเมืองในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการประหารชีวิตในระบบตุลาการ



## ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

ครั้งแรกนับตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ตอกย้ำถึงความโหดร้ายและความไม่แยแสต่อการเจรจาของกองทัพอย่างสิ้นเชิง การรัฐประหารทำให้การตกลงแบ่งอำนาจกันระหว่างผู้นำพลเรือนก่อนหน้านี้ยุติลงอย่างไม่มีพิธีรีตอง ขณะที่ประชาชนเมียนมาร์ส่วนใหญ่แสดงความปรารถนาอย่างชัดเจนแล้วว่าจะไม่กลับไปสู่สถานะเดิมก่อนหน้านี้อีก

19 เดือนหลังการรัฐประหาร เผด็จการทหารยังไม่สามารถรวมอำนาจของตัวเองได้ การขั้บเคี้ยวกันระหว่างกองทัพ กองกำลังที่สังกัดรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ และองค์กรกองกำลังชาติพันธุ์ยังคงครอบคลุมอาณาเขตของเมียนมาร์เป็นวงกว้าง และสามารถพูดได้ว่าการรัฐประหารครั้งนี้ประสบกับความล้มเหลว ในพื้นที่ติดชายแดนไทย องค์กรกองกำลังชาติพันธุ์ เช่น สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง และพรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะเรนนี่ (Karen National Progressive Party) กำลังทำงานร่วมกันในการจัดหาบริการพื้นฐานให้แก่ประชาชน และสะท้อนให้เห็นว่าหน้าตาอนาคตของประเทศเมียนมาร์ ที่ซึ่งคนกลุ่มต่างๆ ร่วมมือกันแทนที่จะสู้กันเองจะเป็นอย่างไร หากประเทศสามารถหลุดพ้นจากระบอบทรราชของกองทัพได้

ขณะที่อนาคตของเมียนมาร์แขวนอยู่บนเส้นด้าย แรงกดดันจากภายนอกต่อกองทัพและการสนับสนุนแก่ฝ่ายต่อต้านอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อทิศทางความขัดแย้ง ประชาคมระหว่างประเทศสามารถและควรดำเนินการมากกว่านี้ เพื่อช่วยประชาชนชาวเมียนมาร์ส่งกองทัพกลับสู่ค่ายทหารและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธ์รัฐ การช่วยเหลือควรเริ่มด้วยการเพิ่มความพยายามในการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายลงทุกที เพิ่มแรงกดดันต่อเผด็จการทหารที่มีชอบด้วยกฎหมายผ่านการคว่ำบาตรและห้ามซื้อขายอาวุธ โดยประสานงานกัน และยอมรับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเป็นผู้มีสิทธิอำนาจโดยชอบธรรมของเมียนมาร์ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติรวมถึงองค์กรชาติพันธุ์ในระนาบเดียวกัน ควรได้รับเงินทุนและการสร้างเสริมศักยภาพในด้านการปกครองอภิบาลและสหพันธ์รัฐนิยม แต่การดำเนินการควรทำอย่างเร่งด่วน อย่างที่จิ้น โอมาร์ นักกิจกรรมเมียนมาร์และประธานของ Progressive Voice ระบุในงานรับฟังคำให้การด้วยวาจา (oral hearing) ของการสอบสวนของฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างประเทศ (International Parliamentary Inquiry: IPI) "เวลาไม่ได้อยู่ข้างเรา"

## ข้อเสนอแนะ

กลุ่มประเทศและสถาบันระหว่างประเทศที่อ้างว่าสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมาร์ควรออกมาดำเนินการมากกว่านี้ หากประเทศและสถาบันระหว่างประเทศเหล่านี้จริงจังในการช่วยเหลือประชาชนเมียนมาร์ในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการมากที่สุด ประเทศและสถาบันเหล่านี้ต้องดำเนินนโยบายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนและปูทางเพื่อนำเมียนมาร์ไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น เฝ้าระวังการทหารของมินอ่องหล่าที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมประเทศแล้ว แต่กองกำลังฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยไม่สามารถจับได้กองทัพออกจากการเมืองของเมียนมาร์ได้เอง โดยลำพัง กองกำลังที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่เท่าที่จะหาได้จากพันธมิตรในประชาคมโลก

ข้อเสนอของการสอบสวนของฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างประเทศสำหรับเพื่อนของประชาธิปไตยในเมียนมาร์ที่สามารถทำได้ในทันทีมีดังนี้

### 1. ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

องค์การสหประชาชาติ ประเทศผู้ให้บริจาค และอาเซียน ควร

- (1.) เพิ่มเงินทุนและทรัพยากรที่จัดสรรไว้สำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมาร์

- (2.) ทำงานร่วมกับประชาสังคมของเมียนมาร์ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ในพื้นที่ซึ่งไม่ถูกควบคุมโดยเผด็จการทหาร โดยเฉพาะตามแนวชายแดนฝั่งไทยและอินเดีย การสนับสนุนควรส่งผ่านช่องทางขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่น และองค์กรกองกำลังชาติพันธุ์
- (3.) ให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัย และด้านการขนส่งและเศรษฐกิจ แก่องค์กรประชาสังคมท้องถิ่นและองค์กรกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มระดับกิจกรรมของตนเองได้
- (4.) กดดันและให้แรงจูงใจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (โดยเฉพาะไทย อินเดีย และบังกลาเทศ) เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาเปิดทางแก่การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมข้ามพรมแดนมากขึ้น อัน โดนี โอ กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติควรเดินทางเยือนประเทศเหล่านี้เพื่อโน้มน้าวพวกเขา
- (5.) ต้อนรับผู้ลี้ภัยจากเมียนมาร์และช่วยประเทศเพื่อนบ้านที่รับผู้ลี้ภัยเหล่านี้ด้วยการสนับสนุนทางการเงินและการขนส่ง ปรับปรุงประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ผู้ลี้ภัยย้ายถิ่นฐาน ไปอยู่ในประเทศที่สาม

## 2. แรงกดดันต่อเผด็จการทหารของมิน อ่อง หล่าย

### องค์การสหประชาชาติ ประเทศผู้ให้บริจาคน และอาเซียนควร

- (1.) โคลเดียวสภการบริหารแห่งรัฐ (State Administration Council: SAC) ด้วยวิธีการทูตผ่านการกันไม่ให้ผู้แทนทุกคนของเผด็จการทหารเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง เช่น องค์การสหประชาชาติและอาเซียน
  - (2.) ระวังความร่วมมือระหว่างกองทัพต่อกองทัพกับกองทัพเมียนมาร์ทั้งหมดไม่ว่ารูปแบบใดๆ
  - (3.) ออกมาตรการคว่ำบาตรเผด็จการทหารแบบกำหนดเป้าหมายและมีการประสานงาน
- เรียกร้องให้รัฐบาลที่ยังไม่ได้คว่ำบาตรบริษัท เมียนมา ออยล์ แอนด์ แก๊ส เอ็นเตอร์ไพรส์ (Myanmar Oil and Gas Enterprise: MOGE) โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ออกมาตรการคว่ำบาตรโดยเร็วที่สุด

- ปรับปรุงพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการคว่ำบาตรเผด็จการทหาร อาจตั้งทีมปฏิบัติงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลคั่งงั่ว

### 3. ช่วยเหลือกองกำลังฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย

องค์การสหประชาชาติ ประเทศผู้ให้บริจา และอาเซียนควร:

- (1) รับรองสถานะของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเป็นผู้มีสิทธิอำนาจของเมียนมาร์ และผู้แทนของรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยชอบธรรม
- (2) ให้เงินทุนแก่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ และองค์กรกองกำลังชาติพันธุ์ที่ต่อต้านเผด็จการทหาร เช่น สหภาพ แห่งชาติกะเหรี่ยง หรือองค์กรเอกราชกะฉิ่น
- (3) อนุญาตให้ผู้แทนจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและองค์กรกองกำลังชาติพันธุ์ และนักกิจกรรมเพื่อ ประชาธิปไตยคนอื่นๆ สามารถเดินทางได้อย่างอิสระ ด้วยการออกวีซ่าและหนังสือเดินทางพิเศษถ้าจำเป็น เพื่อให้พวกเขาสามารถเดินทางไปวิ่งเต้นเพื่อเป้าหมายอุดมการณ์ของตนเองได้
- (4) อนุญาตให้รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติมีคณะผู้แทนในต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหภาพ ยุโรป และอาเซียน และใช้คณะผู้แทนดังกล่าวเป็นช่องทางสำหรับผู้นำองค์กรกองกำลังชาติพันธุ์ในการพูดคุย กับต่างประเทศในการทูตแบบคู่ขนาน (ทั้งแบบทางการและไม่ทางการ [dual-track diplomacy])
- (5) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่การพูดคุยระหว่างรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและองค์กรกองกำลัง ชาติพันธุ์ เพื่อเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับอนาคตของระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐในเมียนมาร์ หากจำเป็น ให้ช่วยเหลือด้วยการให้ใช้สถานที่ในต่างประเทศเพื่อจัดการประชุมและพูดคุย รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติควรได้ รับการส่งเสริมให้ฟื้นคืนสัญชาติให้แก่ชาวโรฮิงญา และตอบรับให้ผู้ลี้ภัยที่หนีไปอยู่ในบังกลาเทศตลอดหลาย ปีกลับเข้ามาได้โดยปราศจากเงื่อนไข

(6.) สนับสนุนนักกิจกรรมเยาวชนของขบวนการอารยะขัดขืน ด้วยทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค หรือโครงการการศึกษาออนไลน์

(7.) ให้ความช่วยเหลือแก่กองกำลังฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย รวมถึง รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ผ่านการสร้างเสริมศักยภาพด้านการปกครองอภิบาล รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสหพันธรัฐนิยม

#### 4. ข้อเสนอแนะต่ออาเซียน

(1.) ยอมรับว่าฉันทามติ 5 ข้อล้มเหลว และเผด็จการทหารมีอยู่หลายไม่ใช่คู่แข่งที่น่าเชื่อถือ อาเซียนควรล้มเลิกฉันทามติ 5 ข้อแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ

- เจริญหาข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในเมียนมาร์กับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและตัวแทนขององค์กรกองกำลังชาติพันธุ์

- ออกกลไกการบังคับใช้แก่ข้อตกลงดังกล่าว

(2.) ทบทวนอำนาจและวัตถุประสงค์ของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) เพื่อให้ศูนย์มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ความขัดแย้ง และ

- เพิ่มเงินทุนและขีดความสามารถด้านการขนส่ง

- นำกองกำลังฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยเข้ามาร่วมวางแผนและทำงานกับกองกำลังเหล่านี้ในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

(3.) เปลี่ยนอำนาจและวัตถุประสงค์และกลไกการแต่งตั้งทูตพิเศษเกี่ยวกับกิจการของเมียนมาร์ โดยให้

- ตำแหน่งดังกล่าวเป็นงานเต็มเวลา





# ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

- ทูตพิเศษแต่งตั้งโดยสมาชิกอาเซียนทั้งหมด แทนที่จะแต่งตั้งโดยประธานอาเซียนซึ่งดำรงตำแหน่งแบบผลัดเวียนกันเป็น ทูตพิเศษควรเป็นตัวแทนและเป็นผู้รับผิดชอบของอาเซียนทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่ประธาน

(4.) ให้ที่פקพิงและการคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัยจากเมียนมาร์ รวมถึง โรฮิงญาและสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่หนีมาก่อนการรัฐประหาร